



# แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิงหาคม ๒๕๖๕

## คำนำ

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมการรวบรวม ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครเป็นคณะทำงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร โดยจัดให้มีการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น รับฟังปัญหา ความต้องการ และร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร ประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเมื่อได้ร่างแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแล้ว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร มีการจัดประชุมและแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วนำข้อคิดเห็นนั้นมาปรับปรุง แก้ไขแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในปีต่อไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการในการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดสกลนคร ที่ร่วมเป็นคณะทำงาน ส่งผลให้การจัดทำแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนากิจการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนครต่อไป

กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนากิจการเกษตร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  
สิงหาคม ๒๕๖๕

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด	๒๓
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร	๑๖๙
ส่วนที่ ๔ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๘๕
ส่วนที่ ๕ แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)	๒๑๐